

ประเภทและระดับความเสี่ยงของกองทุนรวม

ระดับความเสี่ยง	ประเภทกองทุนรวม	คำอธิบาย	เหมาะกับใคร
1 เสี่ยงต่ำ	กองทุนรวมตลาดเงินที่ลงทุนเฉพาะในประเทศ	ลงทุนในเงินฝาก ตราสารเทียบเท่าเงินฝาก พันธบัตรรัฐบาลหรือพันธบัตร รมก. ซึ่งมีอายุไม่เกิน 397 วัน โดยไม่มีความเสี่ยงต่างประเทศ	ผู้ที่คาดหวังผลตอบแทนที่ใกล้เคียงเงินฝากหรือผู้ที่ต้องการสภาพคล่องสูง
2 เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ	กองทุนรวมตลาดเงิน	ลงทุนในเงินฝาก ตราสารเทียบเท่าเงินฝาก พันธบัตรรัฐบาลหรือพันธบัตร รมก. ซึ่งมีอายุไม่เกิน 397 วัน โดยมีความเสี่ยงต่างประเทศไม่เกิน 50%	ผู้ที่คาดหวังผลตอบแทนที่ใกล้เคียงเงินฝากหรือผู้ที่ต้องการสภาพคล่องสูง
3 เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ	กองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล	ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลเป็นหลัก โดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV	ผู้ที่คาดหวังผลตอบแทนสูงกว่าเงินฝาก และยอมรับผลตอบแทนที่อาจต่ำกว่าหุ้นได้
4 เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ	กองทุนรวมตราสารหนี้	ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล และตราสารหนี้เอกชน โดยมีตราสาร non-investment grade / unrated ไม่เกิน 20% ของ NAV	ผู้ที่คาดหวังผลตอบแทนสูงกว่ากองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล รับความเสี่ยงได้มากขึ้น และยอมรับผลตอบแทนที่อาจต่ำกว่าหุ้นได้
5 เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง	กองทุนรวมตราสารหนี้	ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล และตราสารหนี้เอกชน โดยมีตราสาร non-investment grade / unrated เกินกว่า 20% แต่ไม่น้อยกว่า 60 % ของ NAV	ผู้ที่รับความผันผวนของราคาหุ้น และวางแผนลงทุนระยะกลางถึงระยะยาวได้ โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป
	กองทุนรวมผสม	ลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้ และ/หรือ กรุพย์สินทางเลือก โดยมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนน้อยกว่า 80% ของ NAV	

ประเภทและระดับความเสี่ยงของกองทุนรวม

ระดับความเสี่ยง	ประเภทกองทุนรวม	คำอธิบาย	เหมาะกับใคร
6 เสี่ยงสูง	กองทุนรวมตราสารหนี้	ลงทุนในตราสารหนี้เอกชนเป็นหลัก โดยมีตราสาร noninvestment grade / unrated ไม่น้อยกว่า 60% ของ NAV	ผู้ที่รับความผันผวนของราคาหุ้น และลงทุนระยะยาวได้ โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป
	กองทุนรวมผสม	ลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้ และ/หรือทรัพย์สินทางเลือก โดยมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV	
	กองทุนรวมตราสารทุน	ลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ย ในรอบปีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV	
	กองทุนรวมหุ้นระยะยาว	ลงทุนในตราสารทุน โดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่า 65% ของ NAV	
7 เสี่ยงสูง	กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม	ลงทุนในตราสารทุน โดยเน้นเพียงบางหมวดอุตสาหกรรม โดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV	ผู้ที่รับความผันผวนของราคาหุ้น คาดหวังผลตอบแทนระยะยาวที่ดีกว่าตราสารหนี้ และต้องการกระจายการลงทุนไปยังหุ้นกลุ่มอุตสาหกรรม
8 เสี่ยงสูงมาก	กองทุนรวมทรัพย์สินทางเลือก	ลงทุนในทรัพย์สินทางเลือก เช่น REITs / infrastructure fund/ property fund / private equity / ดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ / กองคำ / น้ำมันดิบ เป็นต้น โดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV	ผู้ที่ต้องการกระจายการลงทุนในทรัพย์สินอื่น ๆ ที่เป็นทางเลือก เข้าใจสิ่งที่ลงทุนและมีเวลาคอยติดตามภาวะตลาดเพื่อจับจังหวะการลงทุน